

### CÔNG BỐ HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) toàn quốc của Bộ Tài chính. Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Thuế và 476 điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự lễ công bố tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai HĐĐT. Thực hiện Luật Quản lý thuế và chương trình chuyển đổi số quốc gia Việt Nam đến năm 2030, ngày 21/11/2021, Bộ Tài

chính đã công bố triển khai HĐĐT giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định. Đến ngày 31/3/2022, toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 1 đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT; toàn bộ hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã sử dụng HĐĐT. Thái Bình là 1 trong 57 tỉnh, thành phố tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT trong giai đoạn 2 theo lộ trình của Bộ Tài chính đó là bắt đầu triển khai từ tháng 4/2022. Thái Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai HĐĐT, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đến hết ngày 31/5/2022 hoàn thành 80% và đến hết ngày 30/6/2022 hoàn

thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 123 của Chính phủ. Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của ngành thuế trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng đến xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế triển khai xây dựng hệ thống HĐĐT toàn quốc bài bản, có lộ trình rõ ràng, từ đó góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của cơ

quan thuế cũng như của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương để xử lý ngay, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình triển khai; triển khai HĐĐT phải bảo đảm dữ liệu chính xác, công khai, minh bạch, thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, phân tích dữ liệu để phát hiện kịp thời hành vi gian lận gây thất thu thuế; tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu HĐĐT trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT đến người dân, doanh nghiệp; mở

rộng các kênh tương tác để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về HĐĐT; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ để cán bộ, công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp; tăng cường phối hợp các nền tảng dùng chung tiết kiệm kinh phí đầu tư và nhanh chóng hiện đại hóa. Tại lễ công bố đã diễn ra chương trình trao thưởng "Hóa đơn may mắn" đối với HĐĐT phát hành đợt đầu (tháng 11, 12/2021) và phát hành trong 3 tháng đầu năm 2022 tại 6 tỉnh, thành phố; đồng thời, diễn ra nghi lễ kích hoạt HĐĐT toàn quốc tại điểm cầu Tổng cục Thuế và cục thuế các tỉnh, thành phố.

MINH HƯNG

### Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 21/4, Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai CTMTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM) và CTMTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CTMTQG chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình tới dự.

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các CTMTQG từ trung ương đến địa phương đã có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Đến năm 2020, CTMTQG về xây dựng NTM đã hoàn thành vượt 12,4% số xã đạt chuẩn NTM so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020. Tính đến ngày 15/4/2022, cả nước có 5.706/8.227 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 663 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 71 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 225 đơn vị cấp huyện thuộc

55 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Mục tiêu đến năm 2025, phần đầu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM; 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. CTMTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đã điều chỉnh mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Chương trình gồm 7 dự án, 11 tiểu dự án với nguồn kinh phí thực hiện dự kiến trên 75.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất các giải pháp triển khai đồng bộ hai CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025; đề xuất các giải pháp phân bổ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương các CTMTQG nhấn mạnh, trong giai đoạn 2021 - 2025, Quốc hội đã thông qua thực hiện 3 CTMTQG gồm: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM. Từ những định hướng trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện, đồng chí đề nghị các bộ, ngành liên quan chủ động xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các CTMTQG làm cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng CTMTQG và các chương trình, dự án có liên quan. Các địa phương chủ động nguồn vốn đối ứng; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và đối tượng có liên quan về các CTMTQG nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện. Các bộ, ngành trung ương và các địa phương quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các CTMTQG.

LƯU NGÂN

### Chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, trong đó có sản xuất nông nghiệp; mặt khác, mưa, rét đậm, rét hại trùng với thời điểm gieo cấy đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất cũng như sinh trưởng, phát triển của lúa xuân. Ngành nông nghiệp đang tập trung hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, tạo tiền đề giành vụ lúa xuân thắng lợi.



Nông dân huyện Thái Thụy chăm sóc lúa.

Vụ xuân này, gia đình bà Phạm Thị Thủy, xã Đông Vinh (Đông Hưng) gieo cấy 10 mẫu ruộng. Bà Thủy chia sẻ: Thời tiết liên tục xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại và kèm theo mưa ẩm kết hợp có sương muối trong những ngày cao điểm gieo cấy lúa xuân gây bất thuận cho sinh trưởng, phát triển

của lúa mới cấy cũng như lúc đầu anh nuôi ít lông, vừa nuôi vừa học hỏi thêm từ các hộ nuôi lớn bên Hải Dương. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, cộng với tìm kiếm được thị trường tiêu thụ ổn định tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội) và các chợ đầu mối lớn khác, đến nay gia đình anh đã đầu tư 10 lồng cá, nuôi đa dạng các loại cá như: cá lăng, trắm, trôi, chép giòn... đến kỳ cho thu hoạch trên 10 tấn cá/lồng, trừ chi phí gia đình anh thu lãi trên 500 triệu đồng/năm.

Anh Hùng cho biết: Nuôi cá quan trọng nhất là nguồn nước sạch. Thời tiết rét đậm, rét hại đầu vụ không chỉ khiến gần 5.000ha lúa xuân mới cấy bị ảnh hưởng mà làm chậm quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Theo đánh giá của các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn, dự kiến lúa xuân năm 2022 trở bông chậm hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ 7 - 15 ngày. Các huyện phía Bắc tỉnh lúa trở bông từ ngày 5 - 15/5, các huyện phía Nam tỉnh lúa trở bông

thời kỳ thời cho lúa theo nguyên tắc "nặng đầu - nhẹ cuối". Cần chú ý thực tế sinh trưởng của lúa xuân, tôi tiếp tục bón toàn bộ lượng phân còn lại theo quy trình cho từng nhóm giống lúa. Nhờ đó, đến thời điểm này lúa xuân của gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, gần lúa khỏe... Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã

cơ bản hoàn thành việc chăm sóc cho toàn bộ diện tích lúa xuân; các trà lúa xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt. Đây cũng là thời điểm chuột sinh sản nhanh và mức độ phá hoại rất mạnh. Vì vậy, các địa phương đang tích cực tổ chức diệt chuột từ cánh đồng đến các bờ mương, bờ máng, bờ vũng, bờ thửa, khu vực ven đê, ven đường đi lại và tại các khu dân cư, các khu, cụm công nghiệp và các khu đất trống. Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hơn 11.100ha lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ đang ở giai đoạn tung cái, dự kiến lúa trở bông tập trung từ ngày 10 - 20/5, muộn hơn từ 7 - 10 ngày so với trung bình nhiều năm. Qua điều tra, phân tích mẫu, sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 trường thành ra rộ từ ngày 21 - 30/4; dự kiến đầu tháng 5, huyện sẽ tổ chức đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ.

Thời gian cây lúa làm đồng đến trở là giai đoạn quyết định năng suất. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng, trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại lúa chính là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng trong vụ lúa xuân năm nay.

NGÂN HUYỀN

### THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH (Ngày 20/4/2022)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

TT	Đơn vị hành chính	Phân loại cấp độ dịch			
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
1	Xã, phường, thị trấn	256	04	0	0

### Thành công từ mô hình nuôi cá lồng trên sông Hồng

Là một trong những hội viên nông dân đi đầu trong nuôi thủy sản của xã, anh Phan Tiến Hùng ở thôn Nguyệt Lâm 3, xã Vũ Bình (Kiến Xương) đã xây dựng thành công mô hình nuôi cá lồng trên sông Hồng đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Bao năm vất vả mưu sinh, anh Hùng đã đi nhiều nơi, học hỏi nhiều kinh nghiệm để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Năm 2014, thấy quê nhà có con sông Hồng rộng lớn, dòng nước lưu thông tốt, là điều kiện rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi thủy sản, anh đã bàn với gia đình và

quyết định đầu tư nuôi cá lồng. Để bảo đảm an toàn, anh Hùng đã đầu tư 10 lồng cá, nuôi đa dạng các loại cá như: cá lăng, trắm, trôi, chép giòn... đến kỳ cho thu hoạch trên 10 tấn cá/lồng, trừ chi phí gia đình anh thu lãi trên 500 triệu đồng/năm. Anh Hùng cho biết: Nuôi cá quan trọng nhất là nguồn nước sạch.

Nhờ lợi thế từ dòng nước sông Hồng lưu thông nên không phải lo xử lý lượng thức ăn thừa chìm lắng và phân cá thải ra; hơn nữa, do được cung cấp lượng oxy thường xuyên nên có thể nuôi với mật độ dày hơn trong ao, giảm được nhiều chi phí. Tuy nhiên, là dòng chảy nên cũng có lúc nguồn nước bị ô nhiễm tạm thời, cần phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay để giữ môi trường nước sạch cho cá. Để bảo đảm cá phát triển tốt, không có bệnh dịch, anh thường xuyên sử dụng tỏi nghiền nhỏ ủ chua trong 1 tuần rồi trộn cùng thức ăn cho cá ăn, cá phát

triển tốt và hầu như không có dịch bệnh. Nói về khó khăn trong quá trình nuôi cá lồng, anh Hùng chia sẻ: Khó khăn nhất là chịu ảnh hưởng lớn vào mùa mưa bão. Năm đầu nuôi cá lồng, do chưa có kinh nghiệm, lại đúng vào năm bão to, mưa nhiều, toàn bộ lồng cá của tôi bị hư hỏng, cá bị cuốn trôi hết, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Sau thất bại, tôi đầu tư kỹ thuật thiết kế các lồng nuôi chặt chẽ hơn để bảo đảm ít thiệt hại nhất sau các đợt mưa bão. Năm 2021, thấy nhiều diện tích ruộng nông dân bỏ không cấy, anh Hùng lại đi học hỏi thêm kinh

nghiệm về xây dựng ao nổi và đầu tư thuê lại 4 mẫu ruộng bỏ không cấy để đào ao nổi nuôi các loại cá truyền thống. Với diện tích ao nổi rộng nên khi vào mùa mưa bão, để chủ động phòng, chống, anh chuyển bớt cá truyền thống đang nuôi ở các lồng trên sông vào trong ao cho an toàn. Ngoài ra, xác định gần bó lâu dài với nghề, anh còn đầu tư cho con theo học Khoa Thủy sản của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tương lai phát triển nghề nuôi thủy sản với quy mô lớn và bền vững hơn. Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế, bản thân anh Hùng và gia đình luôn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương và Hội Nông dân xã tổ chức, nhất là trong công tác phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi thủy sản, cung ứng con giống, thức ăn và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nông dân nuôi cá trong xã.

Nhờ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sự nỗ lực vượt khó vươn lên trong sản xuất, kinh doanh đã đem lại thành công cho gia đình anh Hùng. Cộng với sự

niệt tình tham gia các hoạt động của tổ chức hội và địa phương, nhiều năm liền anh được UBND xã, hội nông dân các cấp khen thưởng. Đặc biệt, năm 2021 anh vinh dự

được nhận bằng khen của UBND tỉnh cho hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

LẠI PHƯƠNG (Hội Nông dân tỉnh)



Cán bộ hội nông dân các xã trong cụm tham quan mô hình nuôi cá lồng của anh Phan Tiến Hùng.